

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.84 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 32.80 - 32.90 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 32.84 อ่อนค่าลง จากระดับ 32.79 ในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อน จากแรงหนุนของตัวเลขตลาดแรงงานในคืนวันศุกร์ บาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ตามปัจจัยที่ยังเป็นบวกต่อดอลลาร์ คาดกรอบระหว่างวัน 32.80 - 32.90 บาท และคาดการณ์ประจำสัปดาห์ 32.45 - 32.95 บาท

* นายจิตติพล พฤษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องจับตาไปที่การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่ฝั่งสหรัฐก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในปลายสัปดาห์ โดยวันจันทร์มีการรายงานจีดีพีที่ญี่ปุ่นไตรมาสที่สอง ขยายตัวถึง 3.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (ปรับเป็นรายปี) ซึ่งถือว่าดีกว่าการประเมินครั้งก่อนหน้า การขยายตัวที่สูงมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตถึง 3.1% จากไตรมาสก่อน

ในวันพฤหัสบดี มีการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ คาดว่าจะ “คง” ดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% หลังจากขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปเมื่อการประชุมครั้งก่อน ความกังวลยังอยู่ที่ข้อตกลง Brexit จะมีการหารือกับสหภาพยุโรปในวันที่ 17 ถึง 18 ตุลาคม

นอกจากนี้ การประชุมของธนาคารกลางยุโรป ก็จะมีขึ้นในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มองว่าครั้งนี้จะมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจลงเพียงเล็กน้อยจากความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้า แต่จะมีการย้ำช่วงเวลาชัดเจนว่า นโยบายซื้อสินทรัพย์เสี่ยง (APP) จะจบลงภายในปลายปี 2018 และอาจมีการส่งสัญญาณเตรียมขึ้นดอกเบี้ยซ้ำๆ ในปลายปี 2019

รวมถึงมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐ คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงที่ 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในระยะสั้นราคาสินค้ามีแรงหนุนจากระดับสินค้าคงเหลือที่ต่ำ และเป็นช่วงก่อนเปิดเทอมของโรงเรียนในสหรัฐ และธนาคารกลางตุรกี จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปที่ 21.00% จาก 17.75% เพื่อสกัดปัญหาค่าเงินอ่อน และเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

เขากล่าวว่า มุมมองตลาดเงินสัปดาห์นี้ เชื่อว่าจะยังเป็นบวกกับค่าเงินดอลลาร์อยู่ เนื่องจากการประชุมธนาคารกลางใหญ่ในยุโรป ยังสนับสนุนการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ่งน่าจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าได้ต่อ ตามภาพตลาดที่ปิดรับความเสี่ยง (Risk off) ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง และนโยบายการเงินก็เข้มงวดกว่าที่อื่น

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามนโยบายกีดกันทางการค้า มองว่าในที่สุดสหรัฐ อาจตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าจีนทั้งหมดก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพ.ย. ขณะที่ปัญหาความเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ก็ยังอยู่ในระดับสูง ตลาดจึงยังมีโอกาสที่จะถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์ต่อไป

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.37 จากวันศุกร์ 95.01

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 773.43 ล้านบาท

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 5,170.97 ล้านบาท

* รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.792 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS